



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๒๕

ที่ กษ.๐๖๐๒/ ๖ ๓๓๕๓ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง, เลขานุการกรม, ปศข., ปศจ. และหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดนโยบายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยกิจกรรม ๕ส และอนุมัติแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในหน่วยงานครบตาม องค์ประกอบทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ด้านการทำงาน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ นั้น กิจกรรม ๕ส เป็นกิจกรรมหนึ่งในมิติด้านการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีกระบวนการคิดและสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในที่ทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในการนี้ มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ ๕ส กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างน้อย เพื่อกระตุ้นและมีแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรม ๕ส พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมปศุสัตว์ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)


รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดแนบ การดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

๑. ให้ทุกหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ๕ส ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๑๓ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง นโยบายและเป้าหมายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ส ข้อที่ ๒


 <a href="https://shorturl.asia/MvfCb">https://shorturl.asia/MvfCb</a>	<p>&gt;&gt;&gt;ดาวน์โหลด เอกสารแนบ ๑&lt;&lt;&lt; ประกาศกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง นโยบายและเป้าหมายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยกิจกรรม ๕ส</p>
--	---

๒. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม ๕ส ตามมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ ๕ส กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีหัวข้อ “ส่วนเพิ่มเติม” คือ


(๑) พัฒนาการหรือการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นแรงจูงใจ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

(๒) ความมีเอกลักษณ์ และความมีเสน่ห์ขององค์กรในการดำเนินกิจกรรม ๕ส ในรูปแบบที่ประยุกต์กับบทบาทหรือภารกิจของหน่วยงาน


และดำเนินตามรายละเอียดแนบมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ ๕ส

 <a href="https://shorturl.asia/XAbaF">https://shorturl.asia/XAbaF</a>	<p>&gt;&gt;&gt;ดาวน์โหลด เอกสารแนบ ๒&lt;&lt;&lt; มาตรฐานกลางการจัดพื้นที่ ๕ส กรมปศุสัตว์ และรายละเอียดแนบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
--	---

๓. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม ๕ส กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดแผนของหน่วยงานตนเองให้สอดคล้องกับแผนที่กรมกำหนด

 <a href="https://shorturl.asia/VUK89">https://shorturl.asia/VUK89</a>	<p>&gt;&gt;&gt;ดาวน์โหลด เอกสารแนบ ๓&lt;&lt;&lt; แผนการดำเนินกิจกรรม ๕ส กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>
--	--

๔. ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (มิติด้านการทำงาน)” เพื่อลดการรายงานซ้ำซ้อน โดยกำหนดส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือเวียนที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๖๙๐๓ ลว. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 <a href="https://shorturl.asia/h0Hel">https://shorturl.asia/h0Hel</a>	<p>&gt;&gt;&gt;ดาวน์โหลด เอกสารแนบ ๔&lt;&lt;&lt; หนังสือเวียนที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๖๙๐๓ และแบบฟอร์มรายงานฯ</p>
--	--

### หน่วยงานส่วนกลาง

ให้หน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในระดับพอใช้ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือหน่วยงานอื่น ที่ต้องการความรู้หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรม ๕๓ ให้ติดต่อประสานงานกองการเจ้าหน้าที่

### คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕๓ ส่วนกลาง

๑. คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕๓ ส่วนกลาง มอบหมายให้ตัวแทน ในการลงพื้นที่ออกตรวจติดตามกิจกรรม ๕๓ ของส่วนกลาง โดยมีหน้าที่ตรวจให้คะแนนและตัดสิน ให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ๕๓ ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๑๑ ท่าน และผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๒ ท่าน (รวมจำนวน ๑๓ ท่าน) ซึ่งกรรมการที่ถูกคัดเลือก มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองคลัง กองสารวัตรและกักกัน กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และกองการเจ้าหน้าที่

๒. ให้มีการจัดอันดับ เมื่อตรวจติดตามและประเมินผลหน่วยงานส่วนกลางเสร็จสิ้นแล้ว โดยพิจารณาตามขนาดพื้นที่ของหน่วยงานและจำนวนบุคลากรในสำนักงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มหน่วยงานขนาดใหญ่ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ กค. สพส. สสช. สตส. และ สทช.

กลุ่มหน่วยงานขนาดกลาง จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่ สอส. สพพ. กผง. กสบ. สทป. สลก. กสก. อยส. กสส. กกจ. และ สคบ.

กลุ่มหน่วยงานขนาดเล็ก จำนวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ กวป. กพร. ตสน. กผส. สนง.ปศ.พท.กทม. ศทส. สกม. กพก. และ กรป.

๓. กองการเจ้าหน้าที่ รายงานผลให้กรมทราบ ตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕๓ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕๓ ส่วนกลาง”



<https://shorturl.asia/gZ57h>

>>>เอกสารแนบ ๕<<<

แบบฟอร์ม รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลฯ (รายงานจุดเด่น-จุดด้อย)  
จากคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕๓  
ส่วนกลาง

**คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส ส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙)**

๑. ให้คณะอนุกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙) ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค และเชิญกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) ให้ความรู้ แนะนำแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส ตามมาตรฐานกลางการจัดพื้นที่ ๕ส ของกรมปศุสัตว์ ที่ถูกต้อง และสื่อสารความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(๒) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ๕ส ของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

(๓) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคณะอนุกรรมการฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒. ให้จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส หรือตารางการตรวจติดตามและประเมินผลของสำนักงานปศุสัตว์เขต และแจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคทราบ

๓. ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่ตรวจให้คะแนนและตัดสิน ให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ๕ส ผ่านโปรแกรม Zoom แบบ Live สด และจัดอันดับตามผลคะแนน

๔. ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานผลตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส ส่วนภูมิภาค” ให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ **ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗** เพื่อรายงานกรมต่อไป



<https://shorturl.asia/cvNQ6>

>>>ดาวน์โหลด เอกสารแนบ ๖<<<

แบบฟอร์ม รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลฯ (รายงานจุดเด่น-จุดด้อย) จากคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส ส่วนภูมิภาค

QR Code สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารไฟล์รวม เอกสารแนบ ๑ - ๖



<https://shorturl.asia/RdfBP>



เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ “โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ส”

<https://shorturl.asia/qpZHg>